



เปิดประตูมหาอำนาจรัสเซีย-1

ผมเพิ่งกลับจากการไปดูงานน้ำมันและก๊าซใน สหพันธรัฐรัสเซีย หรือ ประเทศรัสเซีย ตามคำเชิญของ ปตท. โดยมี ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธาน ปตท. คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เป็นหัวหน้าทีม พร้อมด้วยผู้บริหาร ปตท.อีกหลายท่าน และสื่อมวลชนอีกหลายสำนัก ถือเป็น การไปดูงานน้ำมันและก๊าซในรัสเซียเป็นครั้งแรกของปตท. และสื่อไทย ปกติรัสเซียไม่ค่อยเปิดรับต่างชาติเท่าไร โดยเฉพาะสื่อตะวันตก วันที่เดินทางไปถึง กรุงมอสโก เมืองหลวงของรัสเซีย เป็นเย็นวันเสาร์ที่ 17 รุ่งขึ้น วันอาทิตย์ที่ 18 จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซีย พอดี ซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วโลกว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน จะต้องชนะ การเลือกตั้งอีกครั้ง เพราะคู่แข่งคนสำคัญสองคนถูกตัดสิทธิการแข่งกันหมดแต่บรรยากาศในกรุงมอสโก กลับไม่มีวี่แววอะไรที่แสดงว่ากำลัง จะมีการเลือกตั้งผู้นำประเทศเกิดขึ้น ไม่มีปัญหาเสียงของผู้สมัคร ไม่มีคูหาลงคะแนนตามริมถนนแบบไทยๆ ผู้คนก็เดินทางปกติ ไม่มี ความกึกกักใดที่แสดงถึงการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่กำลังจะมีขึ้นในวันรุ่งขึ้น ผมถามไกด์รัสเซียในรถว่า ประธานาธิบดีปูตินได้หมายเลขอะไร เพราะได้ข่าวว่ามีผู้สมัคร 7 คน เธอตอบว่าบอกไม่ได้ แต่เจมิกคนในใจ ไร่เรียบร้อยแล้วว่าจะเลือกใคร

โรงแรมที่ผมพักอยู่แถว อัครัสแดง มีการจัดตั้งเวทีขนาดใหญ่พร้อม จอแอลซีดี มีรั้วปิดกันโดยรอบ กลางคืนมีการแสดงดนตรี มีการสัมภาษณ์ มีการปิดถนนหลายสาย มีทหารตำรวจจริงกำลังเต็มไปด้วยหมอกหลังอาหารค่ำ

ผมเดินออกจากประตูโรงแรมจะไปถ่ายรูปเวที ทหารก็เข้ามาห้าม เมื่อ เข้าไปในห้องพัก ก็มีข้อความในจอโทรทัศน์ระบุว่า “วันที่ 18 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 02.00 น. ให้ผมปิดหน้าต่างทั้งหมด และห้าม ไปยืนอยู่ตรงหน้าต่าง” ห้องพักของผมอยู่ตรงข้ามกับ สภาดูมา ที่จัตุรัสแดง พอดี ผมลองแง้มๆดูก็ไม่เห็นมีอะไร ทำให้นึกถึงบรรยากาศลึกลับแบบ “สายลับเคจีบี” ขึ้นมาทันที

รุ่งขึ้นผมตื่นตั้งแต่ตี 4 เปิดดูโทรทัศน์เห็นมีรายงานข่าวผลการเลือกตั้งแล้ว ที่เป็นเช่นนี้เพราะ รัสเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก กว่า 10 ล้าน ตารางกิโลเมตร (ตอนเป็น สหภาพโซเวียตรัสเซีย ก่อนแตกสลายเป็นประเทศ เล็กประเทศน้อย และ สหพันธรัฐรัสเซีย รัสเซียมีพื้นที่ใหญ่กว่านี้มาก) ระยะทางตั้งแต่ ชายแดนตะวันตก ไปถึง ชายแดนตะวันออก ห่างไกลกันถึง 8,000 กิโลเมตร เลยทีเดียว ทำให้รัสเซียมีภูมิโชนถึง 11 เขตเวลา การ เปิดหีบเลือกตั้งปิดหีบเลือกตั้งจึงแตกต่างกันไปตามเขตเวลา บางเขตเลือกตั้ง ก็เปิดหีบลงคะแนนตั้งแต่ก่อนตี 4 บางแห่งก็ปิดหีบลงคะแนนในช่วงดึก

ปัจจุบัน รัสเซียมีประชากร 143 ล้านคน มี 83 เขตการปกครอง มีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งราว 100 ล้านคน ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ประธานาธิบดีปูติน ได้รับการเลือกตั้งเป็น ประธานาธิบดีสมัยที่ 4 อีก 6 ปี ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นถึง 76%เลยทีเดียวเมื่อนักข่าวถามว่า อยากลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัยหรือไม่ ปูตินตอบว่า คุณคิดว่าผมจะอยู่ตรงนั้นจนถึงอายุร้อยปีเลยหรือ

ก่อนหน้านั้น ปูติน เคยได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานาธิบดีรัสเซีย สองสมัยติดต่อกัน ตอนนั้นสมัยละ 4 ปี รวม 8 ปี แล้วส่งไม้ต่อให้โอมนิย์ ลงชิงประธานาธิบดีแทน แล้วแก้รัฐธรรมนูญให้ประธานาธิบดีอยู่ได้ สมัยละ 6 ปี แล้ว ปูติน ก็ลงเลือกตั้งใหม่ในสมัยต่อมา ได้เป็นประธานาธิบดี สมัยที่ 3 เป็นเวลา 6 ปี แล้วได้รับเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ได้ เป็น ประธานาธิบดีสมัยที่ 4 อีก 6 ปี ไปจนถึงปี 2024 รวมอยู่ในตำแหน่ง ประธานาธิบดี 20 ปีพอดี ไม่มีใครอยากเลียนแบบบ้างหรือเปล่า

ผมไม่ได้ไป กรุงมอสโก มานาน ไปครั้งนี้กรุงมอสโกสวยงาม เจริญผิวดูดีตาเดียว โกลด์เล่าว่า ปูติน ได้ว่าจ้างนักออกแบบ ฝรั่งเศส ออกแบบไฟประดับกรุงมอสโกจนสวยงามไปทุกอาคารและ สวนสาธารณะ เดือนมิถุนายนนี้ รัสเซีย จะเป็นเจ้าภาพ การแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2018 แต่บรรยากาศฟุตบอลโลกกลับไม่ค่อยมีให้เห็น ลึกเท่าไร การหาซื้อของที่ระลึกฟุตบอลโลกก็ยากและมีน้อยมาก ทั้งที่รัสเซียได้สร้างสนามฟุตบอลใหม่จนหลายหมื่น เตรียมเมืองรับ การแข่งขันไว้กว่าสิบเมือง

พรุ่งนี้คุยกันต่อครับ.

“สม เปลี่ยนทิศ”